



# จุลสารสิงห์น้ำตา

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ 3 ฉบับที่ 16 ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2558

มุ่งมั่นการสร้างผลงานทางวิชาการที่มีความเป็นเลิศ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

## การประกวดหมอลำธรรมากิบาล

### โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม

“หมอลำธรรมากิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์” (ระยะปลายน้ำ)



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดการประกวดหมอลำธรรมากิบาล ภายใต้โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม

“หมอลำธรรมากิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์” ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก **นายวิระ โรจน์พจนรัตน์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการ **ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา** ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวต้อนรับ และ **รองศาสตราจารย์เสิดา สอนศรี** คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวรายงาน โดยมี **นายชยาวุธ จันทร** ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะครู บุคลากร นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก

โดย **นายวิระ โรจน์พจนรัตน์** รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางไปสักการะพระพุทธรูปมิ่งมงคล พระคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดมหาสารคาม โดยมี **นายชยาวุธ จันทร** ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านให้การต้อนรับ จากนั้นเข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศอีสานสิรินธร ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเดินทางสู่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อเป็นประธานในการประกวดหมอลำธรรมากิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์ (**★อ่านต่อหน้า 2**)



วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ เวทีชั่วคราว บริเวณหน้าตึกวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ข้างลานอัฐศิลป์)



# การประกวดหมอลำธรรมภิบาล

## โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมภิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์”

ภายในโครงการมีการประกวดการขับร้องหมอลำธรรมภิบาล โดยมีเกณฑ์การประกวดคือ จะต้องประกอบด้วยกลอนลำ 3 กลอน ที่ประพันธ์โดย แม่ครู ดร.ราตรี ศรีวิไล บงสิทธิพร ดังนี้

- 1 กลอนไหว้ครู (ผู้ชายใช้กลอนไหว้ครูชาย ผู้หญิงใช้กลอนไหว้ครูหญิง)
- 2 กลอนความรู้เรื่องหลักธรรมภิบาล 6 ข้อ (ทำนองลำทางล่อง)
- 3 กลอนเมืองไทยก้าวหน้าเพราะหลักธรรมภิบาล (ทำนองลำเต้ย)

### ผลการประกวด



- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนสามผงวิทยาคม จังหวัดนครพนม ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
- รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเชิงโนนพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
- รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนประทาย จังหวัดนครราชสีมา

การประกวดหมอลำธรรมภิบาลในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมใน **ระยะปลายน้ำ** ของ **โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม “หมอลำธรรมภิบาล ลูกอีสานสืบรอยศิลป์”** จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทั่วภาคอีสานที่เข้าร่วมโครงการได้นำกลอนลำธรรมภิบาลที่ได้รับการฝึกซ้อมมาถ่ายทอดหลักธรรมภิบาล เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ในหลักธรรมภิบาลให้กับเยาวชน โดยการนำเอาการร้องหมอลำมาเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงเยาวชนทั่วไป อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ นำมาสู่การรักษาหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นศิลปะพื้นบ้านของภาคอีสาน และเป็นการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้อิสระพื้นบ้านอีสานให้กับเยาวชนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับนักเรียนได้แสดงความสามารถ และสร้างขวัญกำลังใจ เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโดยมีการมอบรางวัลในการเข้าร่วมประกวด



วันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ เวทีชั่วคราว บริเวณหน้าตึกวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (ข้างลานอัฐศิลป์)





# สัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม”

## COPAG Special Talk Series Number 3 Challenges and Prospects for ASEAN Community

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” ขึ้น ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์บุญชนะ อัดถาวร (D-415) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี **ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา** ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มี **รองศาสตราจารย์ลีดา สอนศรี** คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการสร้างและเพิ่มพูนองค์ความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์และมุมมองเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งเป็นเวทีสำหรับการร่วมแลกเปลี่ยนทางกาารวิจัยที่เกิดจากการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมในเรื่องวัฒนธรรมถิ่นอีสานและวิถีชีวิตคนจังหวัดมหาสารคาม ในการสัมมนาวิชาการ “12 ปี COPAG ฉลอง 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม” โดยได้รับเกียรติจาก **ธรรมศาสตร์ภิธาน ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ** ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายและโอกาสสำหรับประชาคมอาเซียน” Challenges and Prospects for ASEAN Community ซึ่งจะเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนิสิต คณาจารย์ นักวิชาการ และบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปสู่สากลมากขึ้น โดยเฉพาะการรับรู้เรื่องประชาคมอาเซียนร่วมกัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลงาน วิชาการของคณาจารย์ นิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงศิลปมหาสารคาม พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศอีสานสิรินธร สำนักวิทยบริการ / ในภาคบ่ายวิทยาลัยฯ ได้จัด **เวทีวิจัย COPAG Research Colloquium ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี** โดยมีหัวข้อดังนี้ 1) การพัฒนาเมืองและแผนพัฒนาชุมชน 2) การเมืองอีสาน การบริหารงานภาครัฐ 3) การจัดการภาครัฐ 4) ประเด็นปัญหาในอาเซียน 5) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของอาเซียน



DR.SURIN PITSUWAN

### รางวัลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Dr.Pechaladda Pechpakdee  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวชญญา แว่นทิพย์  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายสิริคุณันต์ พงษ์พิมาย  
นายนิมิตร บุตรศรีน้อย นายอิทธิพงษ์ กันทำ  
และนายบุญคลอง เรืองแสน



### รางวัลงานวิจัยดีเด่นสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวเบญจมาศ บุตรนอก  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสุพัฒน์จิตร์ ลาดบัวขาว  
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 นายอนุชา สาระศรี  
นางสาววารี อรรถบุตร นางสาวมัมมิม นุกาตรีมย์  
และนางสาวสิริกัญญา ดุชาตรีมย์



วันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



# โครงการอบรมครูอาเซียนและการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน ครั้งที่ 3



## “อาเซียนในมิติน้ำมันคง 3 เสาหลัก”

ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมครูอาเซียน เรื่อง “อาเซียนในมิติน้ำมันคง 3 เสาหลัก” และการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก **คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์** นายกสภาคอาเซียนแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร โดยมี **รองศาสตราจารย์สีดา สอนศรี** คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ มีคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมโครงการกว่า 700 คน

ภายในโครงการมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “อาเซียนในมิติน้ำมันคง 3 เสาหลัก” บรรยายโดย **คุณหญิงลักษณาจันทร เลาหพันธ์** การแสดงนิทรรศการ “สื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมท้องถิ่น รวมศาสตร์ศิลป์ถิ่นมหาสารคาม” และการแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 3 มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 168 ทีม

### ผลการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ทีมที่ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทีมที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ทีมที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทีมที่ 1 จังหวัดสกลนคร

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียนโดยรวม อันจะสร้างพลังต่อกับภูมิภาคอื่น ได้เรียนรู้ถึงประเด็นความมั่นคงรูปแบบเก่าและรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ได้เรียนรู้ถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค อีกทั้งเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ที่สอนวิชาทางด้านสังคมศึกษาในการถ่ายทอดให้นักเรียนได้ทราบถึงประเด็นความมั่นคงทั้งสองรูปแบบ และเพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับอาเซียนได้แสดงทักษะทางวิชาการในการตอบปัญหาในประเด็นต่างๆ



วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม





## โครงการวิทยาลัย อักแพง เบ็งแยงสิ่งแวดลอม

สโมนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง จัดโครงการ “วิทยาลัยอักแพง เบ็งแยงสิ่งแวดลอม” ขึ้น โดยม นายวรวงษ์ ทองพุทธ นายกสโมนิสิตฯ นำคณะนิสิตจำนวน 52 คน ร่วมกิจกรรม การปลูกต้นไม้ การดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ พัฒนาเสริมสร้างภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว สร้างภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น น่าอยู่ ปลูกจิตสำนึกให้นิสิต ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งการปลูกต้นไม้ ในครั้งนี้สโมนิสิตฯ จะได้ติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ได้ติดตามร่วมกันดูแลและรักษาต่อไป

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

## COPAG ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย **ดร.นนท์ นำประธานสุข** รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ และสื่อสารองค์กร นำผู้บริหารและคณาจารย์จำนวน 8 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ในการนี้วิทยาลัยการเมืองฯ นำโดย **รศ.สีดา สอนศรี** คณบดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง



ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้บริหารและคณาจารย์จากทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตร และสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี ตลอดจนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ สโมนิสิตบุคลการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D413)

## COPAG ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการบริหารจัดการโลหิต



วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม และโรงพยาบาลมหาสารคาม **รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2558** เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 88 พรรษา “**ทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้วยการบริหารจัดการโลหิต**” ตามโครงการเหล่ากาชาดออกมารับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ มี คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวน 184 ราย ได้โลหิตจำนวน 73,600 ซีซี

ทั้งนี้เหล่ากาชาดจะนำโลหิตที่ได้รับการบริจาคครั้งนี้ เพื่อสำรองไว้ใช้ในยามที่เลือดขาดแคลนตามโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ต่อไป

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ บริเวณลานหน้าห้องสมุด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง



# COPAG ร่วมห่อเทียน และถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2558



**“บุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา  
ถวายผ้าอาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”**

บุคลากรวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมขบวนแห่  
เทียนพรรษาในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาและพิธีปฏิญาณตน  
งดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวง ประจำปี 2558

โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รศ.สีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้นำบุคลากรร่วมในพิธีเจริญ  
พระพุทธมนต์ และสมโภชเทียนพรรษา ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบรมราชกุมารี สำนักงานอธิการบดี และร่วมเดินขบวน  
แห่เทียนพรรษาที่ชาว มมส ได้ร่วมแรงร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา ในงาน “บุญเดือนแปดเข้าพรรษา หล่อเทียนบูชา ถวายผ้า  
อาบน้ำฝน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นิสิตและนักเรียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ  
ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และได้ร่วมกันทำบุญ ในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยจัดให้  
ทุกหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการหล่อเทียนพรรษา/ถวายเทียนพรรษา/ผ้าอาบน้ำฝน เครื่องปัจจัยไทยธรรม/  
สมาทานศีล/เจริญภาวนา-ฟังธรรม และการงดเว้นอบายมุขต่างๆ น้อมนำถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชาและสังฆบูชา ตลอดจน  
แสดงออกถึงการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และได้รับความร่วมมือจากชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

วันที่ 13-17 กรกฎาคม ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม

## COPAG ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการค่ายเยาวชนรุ่นฐาน สืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1



นิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำทีมโดย 1) นายศุภวัฒน์ วิชัยดิษฐ 2) นายธงชัย ลมมูลตรี  
3) นายอรรถพล สิงพิลา และ 4) นายมานะศักดิ์ ศิริมนตรี (ทีมสิงห์น้ำตกลอาสา) เข้าร่วม โครงการ "ค่ายเยาวชนรุ่นฐาน  
สืบสานพระราชดำริ" (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดโครงการค่ายเยาวชนรุ่นฐานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp) รุ่นที่ 5 ครั้งที่ 1  
ภายใต้หัวข้อ “น้ำคือชีวิต...สร้างได้ด้วยมือเรา” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริ  
และเพื่อตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหา  
ให้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาค ดังจะเห็นได้จาก  
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำที่ปัจจุบันมีจำนวนมากถึง 3,102 โครงการ โดยทีมสิงห์น้ำตกลเข้าร่วม  
ประกวดในหัวข้อโครงการ “ปันน้ำใจสานสายใยที่สู่นอง ตามรอยวิถีพอเพียง” และได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดในครั้งนี้

วันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา



## รศ.เสิดา สอนศรี รับเชิญเป็นวิทยากรหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)

อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก รศ.เสิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยมี นายณรรธร ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ มีกำนันและผู้ใหญ่บ้านจากอำเภอโกสุมพิสัย เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 200 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ได้มีความรู้เพิ่มเติมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ที่จะเข้าถึงในเดือนธันวาคมนี้



วันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม



## COPAG รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครอบรอบปีการศึกษา 2557

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ครอบรอบปีการศึกษา 2557 เพื่อเป็นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม นโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดยในปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีหลักสูตรที่ต้อง รับการประเมิน จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ป.ม.) สาขาวิชานโยบายสาธารณะ และหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.) สาขาวิชาการเมืองการปกครอง มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้

- 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ คณะศึกษาศาสตร์
- 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิจันทร์ ทองคำ คณะการบัญชีและการจัดการ
- 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ สือประเสริฐสิทธิ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- 4) อาจารย์จิตรลดา ไชยะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

จากการเข้ารับการประเมินดังกล่าว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง จะนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นต่อไป



วันที่ 14, 19 และ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-413)



## โครงการ “วินัยนิสิตพบน้อง 2558”

งานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการ “วินัยนิสิตพบน้อง ปีการศึกษา 2558” โดยมี นายจรรย วิชาคุณ หัวหน้างานวินัยนิสิต และนางสาวนิภาพร หรหมบุตร ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกิจการนิสิต มมส เป็นวิทยากร และ อาจารย์จිරศักดิ์ โปกาวิน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ มีบุคลากร และนิสิตใหม่วิทยาลัยการเมืองฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 150 คน ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของ สิทธิและหน้าที่ของนิสิต และเป็นประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นและพบมากในหมู่นิสิต กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ การแก้ปัญหาเบื้องต้นในกรณีต่าง ๆ การให้คำปรึกษาแก่นิสิต สร้างจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตลอดจนช่องทาง

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415)





## COPAG จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง (D-415) ฝ่ายพัฒนานิสิตฯ จัดโครงการ  
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่สาขาย่อยผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น  
โดย รศ.เสิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธาน  
กล่าวต้อนรับและให้โอวาท แก่นิสิตใหม่ พร้อมแนะนำผู้บริหาร คณาจารย์

และบุคลากร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตใหม่และผู้ปกครองนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการ  
ทั้งสิ้น 1,400 คน

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ สาขาย่อยผู้ปกครองครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายของวิทยาลัยฯ  
มีความเข้าใจในระบบการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี และสร้างความเข้าใจ รวมถึงการแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็น ประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

และในวันที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้อง D212 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาฯ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยได้รับเกียรติ  
จาก รศ.เสิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธาน  
กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  
และนิสิตใหม่วิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ครั้งนี้มีกิจกรรมการพหุรองคณบดีฝ่ายบัณฑิต  
ศึกษา ดร.อลงกรณ์ อรรถแสง การพบอาจารย์ที่ปรึกษาคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการเมืองการปกครอง การชี้แจง  
รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน และการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และการถ่ายทอด  
ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง



## บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558



สโมสรนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้จัดงาน  
“บายศรีน้องใหม่ วันพิธีจันท์รุ่น สิงห์น้ำตาล 13 และพิธีปิด  
ประชุมเชียร์กลางอย่างเป็นทางการ” โดยได้รับเกียรติจาก  
รศ.เสิดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง  
เป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่ มีผู้บริหาร

คณาจารย์ บุคลากร นิสิตSTAFF และนิสิตใหม่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า 1,200 คน  
ในการนี้วิทยาลัยฯยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พชรนทร์ สายัณห์เกษม อาจารย์ประจำ  
ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ประพันธ์  
บทเพลงประจำคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่ 2558 ครั้งนี้ด้วย

บทพิสูจน์รุ่นสิงห์น้ำตาล 13 เป็นการแสดงพลังของนิสิตใหม่ในการร้องเพลงประจำคณะด้วยความ  
พร้อมเพรียงและถูกต้อง แสดงถึงความเข้มแข็งทางปัญญา ตระหนัก รู้รักในสถาบัน และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
ของรุ่นพี่รุ่นน้อง ก่อให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ ภายในกิจกรรมมีการอัญเชิญพานบายศรีและอันเชิญตราโรจนการ  
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์และเคารพรักรของชาวมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน  
การขับร้องเพลงประจำคณะ เพลงมาร์ชวิทยาลัยการเมืองการปกครอง และเพลงปณิธานโคแพ๊ก พิธีบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่  
และการผูกแขนต้อนรับน้องใหม่ ซึ่งสร้างความประทับใจแก่น้องนิสิตเป็นอย่างมาก

วันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ลานอัฐศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม